

HƯỚNG DẪN

Cách sơ cứu, cấp cứu ban đầu ngoài giờ trực y tế cho sinh viên ở Ký túc xá

Để kịp thời xử lý các tình huống cấp cứu, đảm bảo an toàn sức khỏe cho sinh viên (SV) đang ở Ký túc xá (KTX), Trường Đại học Đồng Nai hướng dẫn quy trình sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho SV ngoài giờ trực y tế (Khung giờ: trưa 11h30 đến 13h30, tối giờ từ 17h hôm trước tới 7h30 phút sáng hôm sau, nguyên ngày thứ 7, chủ nhật và các ngày nghỉ lễ) với các nhóm bệnh cơ bản, cụ thể như sau:

I. NHÓM BỆNH CẤP CỨU DO TAI NẠN, BỆNH NÊN

Bước 1. Bạn cùng phòng báo trực tiếp với bảo vệ trực tại KTX và gọi qua số điện thoại 0984385978 hoặc 0944709298 (Cô Thu – Bộ phận Y tế).

Bước 2. Bảo vệ lập tức gọi tới Bệnh viện Đồng Nai theo số điện thoại 115 xin xe cứu thương tới sơ cứu và chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để tiếp tục theo dõi và điều trị. Nhờ bạn cùng phòng KTX đi cùng hỗ trợ sinh viên bị thương.

Bước 3. Bộ phận Y tế gọi điện cho phụ huynh thông báo về việc con/em mình hiện đang được cấp cứu trong Bệnh viện Đồng Nai.

Bước 4. Bộ phận Y tế có trách nhiệm thăm hỏi sức khỏe SV vừa bị cấp cứu và báo cáo Trưởng phòng CTSV, Hiệu trưởng khi cần.

II. NHÓM BỆNH TÂM LÝ, TRẦM CẢM

Bước 1. Bạn cùng phòng báo trực tiếp với bảo vệ trực tại KTX và gọi qua số điện thoại 0984385978 hoặc 0944709298 (Cô Thu – Bộ phận Y tế). Bộ phận Y tế thực hiện việc tư vấn, giải quyết các vướng mắc cho SV. Nếu chưa thỏa đáng thực hiện bước 2.

Bước 2. Bộ phận Y tế nhờ Giảng viên tâm lý uy tín tư vấn, hỗ trợ SV.

Bước 3. Bộ phận Y tế thông báo cho phụ huynh về tình trạng sức khỏe của con/em mình, báo cáo Trưởng phòng CTSV, Hiệu trưởng khi cần.

Các trường hợp SV mắc các bệnh tâm lý nghiêm trọng, Bộ phận Y tế có trách nhiệm tư vấn cho phụ huynh để đưa con/em mình đi khám tại các cơ sở y tế uy tín.

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện quy trình sơ cứu, cấp cứu ban đầu ngoài giờ trực y tế cho SV tại KTX của Trường Đại học Đồng Nai. Nhà trường yêu cầu Ban QLKTX, Bộ phận y tế, Bảo vệ, các Tổ thanh niên tự quản và các cá nhân, tập thể có liên quan theo dõi, thực hiện (Hướng dẫn được đăng trên website, fanpage, và niêm yết tại Bảng tin KTX)/.

Nơi nhận:

- P. CTSV, P. TCHC-QT, Đoàn TN (thực hiện);
- KTX, Y tế, Bảo vệ (niêm yết để xử lý);
- Lưu VT, CTSV, Y tế, website, (Hà Thu).



TS. Lê Anh Đức